



ฉบับที่ 40/2564

**เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19**

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชน ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหา รวมถึงสร้างกลไกให้สถาบันการเงิน (สง.) สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงได้มากขึ้น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรอง และลดต้นทุนทางการเงินของ สง. ด้วยการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นต้น

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลซ้ำเติมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ขณะที่ระบบ สง. ยังมีความมั่นคง ด้วยระดับเงินกองทุนเงินสำรอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ธปท. จึงได้ทบทวนแนวนโยบายในการส่งผ่านความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ และกระตุ้นให้ สง. เร่งปรับโครงสร้างหนี้โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกหนี้ในอนาคต ขณะที่ยังรักษาความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยงที่ดีของระบบ สง. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **ขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ SMEs** ที่จะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 นี้ ออกไปจนถึงสิ้นปี 2564 สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกใหม่ เช่น กิจการที่ยังไม่เปิดทำการตามปกติ ทำให้ สง. ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้ มาตรการนี้จึงไม่ใช้การชะลอชำระหนี้เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ ยังขยายขอบเขตถึงลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบตามนิยามที่แต่ละสถาบันการเงินใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะครอบคลุมมากกว่า SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ทำให้มีลูกหนี้ที่เข้าข่ายได้รับการให้ความช่วยเหลือได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อของ สง. ไม่ต้องปรับระบบงานในการส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดย สง. สามารถคงการจัดชั้นหนี้เดิมได้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 และในระหว่างนี้ ให้ สง. เข้าไปดูแลลูกหนี้เพื่อเร่งหาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้โดยเร็วต่อไป

2. กำหนดกลไกเพื่อจูงใจให้ สง. ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณา

(1) ความสามารถในการชำระคืนหนี้ และ (2) ระยะเวลาการจ่ายคืนหนี้ ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ที่ลูกหนี้จะได้รับในอนาคต โดย ธปท. จะยังคงความยืดหยุ่นของการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง หาก สง. ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว เช่น การลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับ การลดอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อจากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีการให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

3. ให้ สง. สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ไม่เกินอัตราจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของแต่ละ สง. ในปี 2563 และไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิครั้งแรกของปี 2564 รวมถึง ให้งดซื้อหุ้นคืน และห้ามไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารเงินกองทุนก่อนครบกำหนด เว้นแต่มีแผนการออกทดแทน เพื่อคงมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความมั่นคงของระบบ สง. รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนซึ่งจะช่วยให้ สง. สามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของผู้กำกับดูแลส่วนใหญ่ในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และบางประเทศในกลุ่มยุโรปที่ยังคงนโยบายจำกัดหรืองดการจ่ายเงินปันผลของ สง. ทั้งนี้ ธปท. จะประเมินสถานการณ์การระบาดและแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ของ สง. แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป

สำหรับการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จากร้อยละ 0.46 ต่อปีที่จะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2564 ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาความจำเป็นในการขยายอายุ โดยคำนึงถึงการส่งผ่านไปช่วยเหลือลูกหนี้เป็นสำคัญ

ธปท. เห็นว่าการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม ตรงจุด และทันการณ์ นอกจากนี้ ธปท. จะเร่งผลักดันมาตรการอื่น ๆ ในการเพิ่มสภาพคล่อง ภายใต้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูที่ปรับเงื่อนไขให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น พร้อมปรับโครงสร้างหนี้เดิม เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การชะลอชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้รายย่อยและ SMEs ที่รายได้หยุดชะงัก โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะ 3 และการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทั้งนี้ ธปท. จะติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของมาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และพร้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมหากมีความจำเป็นในระยะต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม:

1. เรื่องเงินปันผล : ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
โทรศัพท์ 0 2283 5874, 0 2283 5878, 0 2283 5312 E-mail: PR1-RPD1@bot.or.th
2. เรื่องมาตรการชะลอชำระหนี้ และหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง :
ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2
โทรศัพท์ 0 2283 6837, 0 2283 6460, 0 2283 6542 E-mail: CP2-RPD2@bot.or.th

สรุปมาตรการการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

มาตรการ	เหตุผลความจำเป็น	ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับ
<p>1. การขยายมาตรการชะลอการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดย (1) ขยายระยะเวลาจนถึงสิ้นปี 2564 และ (2) ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมลูกหนี้ SMEs ตามการจัดกลุ่มลูกหนี้ของแต่ละ สง. ในปัจจุบัน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันลูกหนี้ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ลบ. ที่อยู่ในมาตรการชะลอการชำระหนี้ เกือบทั้งหมดได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว - การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อซ้ำเติม SMEs บางส่วน - สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ สง. ไม่สามารถประเมินกระแสเงินสด เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้บางรายได้ เนื่องจากกิจการของลูกหนี้ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้ SMEs ที่ได้ผลกระทบ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ - ลูกหนี้ไม่ถูกซ้ำเติมจากภาระหนี้ และไม่ถูกปรับขึ้นให้แย่งลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประวัติในบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ - ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้ไม่โดนเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราผิดนัด
<p>2. มาตรการจูงใจให้ สง. ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงศักยภาพของลูกหนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมให้ สง. ปรับโครงสร้างหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการกลับมาชำระหนี้คืนของลูกหนี้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต - สง. มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นการดูแลเสถียรภาพระบบ สง. ในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยเงื่อนไขที่สอดคล้องกับศักยภาพ และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
<p>3. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจำกัดอัตราจ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการเชิงป้องกันและเสริมสร้างเงินกองทุน เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบ สง. และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ฝากเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> - สง. มีความมั่นคงและสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง